

หินอาเกต โมรา Agate หินช่วยการตัดสินใจให้ถูกต้อง



หินอาเกต โมรา Agate หินช่วยการตัดสินใจให้ถูกต้อง

หินอาเกต โมรา Agate หินที่ช่วยในการตัดสินใจให้ถูกต้องเมื่อต้องเลือก และบรรเทาอาการโรคต่างๆ ในช่องท้อง

ลักษณะและความเป็นมาของหินอาเกต โมรา Agate

อะเกตเป็นอัญมณีแห่งการครอบครองการแต่งงานปีที่ 12 นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ และเครื่องรางต่างๆ เช่น หินริเบต ลูกปัดสีส้มต่างๆ

ไม่มีอัญมณีใดในธรรมชาติ ที่มีลายหินวิจิตรพิสดาร สร้างสรรค์จินตนาการใดๆ ในเนื้อหินได้เท่าอาเกตอีกแล้ว อาเกตเป็นควอตซ์จำพวกคาลซิโดนี ประเภทที่ก่อตัวเป็นชั้นๆ โดยมีสีส้มและเนื้อหินหลากหลายรูปแบบ จะพบได้ส่วนใหญ่เป็นก้อนกลมเล็กๆ มีเส้นรอบวงหลายเส้น คล้ายวงปีของต้นไม้

สรรพคุณพิเศษของหินอาเกต โมรา Agate

- อาเกตใช้สำหรับแก้อาการท้องเสีย โดยวางไปที่บริเวณศูนย์รวมประสาทหน้าท้อง (Solar Plexus)
- อะเกตไม่ช่วยเปลี่ยนอารมณ์ แต่จะช่วยเปลี่ยนระดับการยอมรับ อารมณ์ช่วงเวลานั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เวลาเศร้ามากๆ อาเกตจะช่วยปรับอารมณ์ให้เรื่องแย่งๆ ยุ่งยากเหล่านั้นผ่านพ้นไป
- ถือได้ว่าหินอาเกตเป็นหินที่มีพลังมาก อาเกตจะช่วยมอบพลังให้เราก้าวหน้าผ่านวิกฤตไปได้ เป็นหินที่มอบ

พลัง ให้ผู้สวมใส่เข้มแข็งและมีพลังก้าวต่อไป

- เมื่อมีเรื่องราวที่ต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิต ให้พกหินอาเกตติดตัว เชื่อว่าพลังของอาเกตจะทำให้เราตัดสินใจถูกต้องเสมอ



สีของหินอาเกตต่างๆ

แหล่งที่พบหินอาเกต โมรา Agate

เยอรมันนี อูรุกกวัย บราซิล สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก มาดาร์กัสการ์ อิตาลี อียิปต์ อินเดีย จีน และ สก็อตแลนด์

ราศีประจำหินอาเกต โมรา Agate คือ ราศีเมถุน

เกร็ดน่ารู้

อะเกต หรือหินโมราที่เรารู้จัก นับว่าเป็นเครื่องรางของชาวอียิปต์มาตั้งแต่โบราณ ซึ่งพวกเขามักจะพกติดตัวตลอดเวลา

อะเกตเป็นอัญมณีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว สีเขียวอ่อน และสีฟ้า อะเกตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ บลูเลซ อะเกต เป็นอะเกตที่มีสีฟ้าอมเทา มีลายขาวอยู่ด้านในของอะเกต

อะเกตนี้เรานิยมนำมาทำเครื่องประดับประเภทสร้อยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ สร้อยข้อมเท้า ซึ่งก็นับว่ามีความงดงามไม่แพ้เครื่องประดับชนิดอื่นๆ เลย

พลังบำบัด

อะเกตมีคุณสมบัติในการรักษาโรคหลายชนิด ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณทั้งสิ้น

ชาวโรมันหรือชาวอียิปต์โบราณนั้น เชื่อว่าอะเกตช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้มีความแข็งแรง ไม่โรยราไปตามกาลเวลา ทำให้ชายชาวโรมันนิยมพกติดตัวกันอย่างมาก

นอกจากนี้การสัมผัสหรือดื่มน้ำแช่อะเกตเป็นประจำ จะช่วยป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม อย่างแพ้อากาศ แพ้ฝุ่น ความเย็น แพ้ยา เป็นต้น

และอะเกตยังมีคุณสมบัติในการช่วยรักษาอาการอักเสบของอวัยวะสำคัญของร่างกายได้ อย่างเช่น อาการอักเสบของไต และกระเพาะปัสสาวะ เราจึงไม่ต้องกลัวโรคทั้งสองนี้แล้ว และสำหรับผู้ที่ปัญหาการปวดศีรษะข้างเดียว อย่างไมเกรน การมีอะเกตประจำตัวก็ช่วยได้เช่นกัน

พลังแห่งโชค

อะเกตเปรียบเสมือนสิ่งมงคลที่นำโชคลาภมาสู่เจ้าของซึ่งเป็นความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณ ซึ่งเขาจะเชื่อว่า หากมีอะเกตครอบครองแล้วจะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างดี เป็นลักษณะของโชคลาภในชีวิต และการเดินทางที่จะแคล้วคลาดกับอุปสรรค และพบกับจุดหมายปลายทางที่มีแต่ความสุขรออยู่ได้

อะเกตยังเป็นสิ่งที่นาทรัพย์สมบัติมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ เพราะชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่าอะเกตจะเป็นจุดศูนย์กลางของเงินทองจำนวนมากที่ผู้ครอบครองจะได้รับ จะส่งผลให้เจ้าของมีทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่ง ใช้จ่ายคล่องตัวไม่มีติดขัด และยังเพิ่มความมั่นคงของลูกหลานในอนาคตด้วย

นอกจากนี้อะเกตนั้นยังทำให้ผู้คนรักใคร่ หลงใหลในตัวเจ้าของ เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของพลังเสน่ห์ ที่จะสร้างความแข็งแรงให้แก่ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จะสุขสมหวังอย่างพอเหมาะทั้งความรักและความใคร่

ในเรื่องของสุขภาพ จากที่กล่าวข้างต้นว่าอะเกตเป็นอัญมณีที่มีพลังบำบัดไม่แพ้อัญมณีอื่นๆ เลย จึงส่งผลให้ผู้ครอบครองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และแน่นอน อายุก็จะยืนยาวหลายสิบปี จนมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างแน่นอน

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นพลังแห่งโชคลาภ ที่คุณจะได้รับสมตั้งใจปรารถนาจากอะเกต ลองเลือกหาอัญมณีชิ้นนี้ประจำกายดู น่าจะมีสิ่งที่ดีๆ เกิดกับคุณในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน

ทำไมถึงต้องเลือกซื้อลาพิส ลาซูลีจากร้านมงคล

เพราะร้านมงคลเลือกหินอะเกต ให้ลูกค้าของเราโดยการคัดที่ละเม็ด ให้มั่นใจได้ว่าหินที่ออกจากร้านมงคลมีคุณภาพสวยงามไม่มีรอยแตกหรือตำหนิ นอกจากนี้กำไรข้อมือทุกเส้นจากร้านมงคลทุกชิ้นผ่านการทำพิธีลบพลังงานลบของ

หินด้วยการผ่านน้ำมนต์อย่างน้อย 9 วัตถุประสงค์ทุกชิ้น นอกจากลบพลังลบจากหินทุกเส้นแล้ว ทางร้านได้นำหินเสริมพลังบวกผ่านคาถาบทสวดมนต์เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่รับสินค้าจากร้านมงคลมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่มีพลังบวกที่ไม่สามารถหาได้จากร้านอื่นอย่างแน่นอน โดยเรานำเสนอด้วยหินอะเกต คุณภาพเกรดพรีเมียมในราคาถูกที่สุด

ขอให้มงคลจงอยู่แก่ท่าน ความร่ำรวยมั่นคง โชคลาภจงมีแก่ท่านเทอญ

ท่านสามารถเลือกซื้อหินมงคล สร้อยข้อมือมงคล ราคาถูกที่สุดได้ที่ร้านมงคลตามลิงค์ข้างล่างได้ค่ะ

<https://shopee.co.th/mongkonggemstone>

หรือเลือกซื้อได้โดยตรงที่ ร้านหินมงคล

<https://mongkond.com/>

ติดตามเรา

- Youtube: <https://tiny.cc/mongkond>
- Facebook: <https://facebook.com/mongkondTH/>
- Twitter: <https://twitter.com/MongkondTH>
- Website: <https://mongkond.com>